



มติไทย

ภาคใต้

E-mail : newmatithai@yahoo.co.th

คู่มือการใช้ชีวิต คู่คิดสังคม ปักหมุดเชิงธุรกิจ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 256 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2550 ราคา 15 บาท

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญ ของสื่อท้องถิ่น โดยการระดมสื่อท้องถิ่น ทั้งหนังสือ พิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี แลกเปลี่ยนแนวคิดและทัศนะ ในทิศทางความเป็นไปของสื่อท้องถิ่นในปัจจุบันและ อนาคต รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาสื่อ ท้องถิ่นให้มีศักยภาพเทียบเท่าสื่อส่วนกลาง โดยการ จัดเสวนาขึ้นภายใต้หัวข้อ “ทิศทางสื่อท้องถิ่นใน อนาคต” และยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธารพรพร สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน

บทบาทของสื่อท้องถิ่นที่ต้องมีการปรับตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สื่อท้องถิ่นสามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปนี้ ในการเสวนา ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย คุณสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ บรรณาธิการบริหาร-ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ สมิทธิสารร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอมุมมองของสื่อท้องถิ่นในปัจจุบันและ อนาคต

คุณไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล กล่าวว่า ถ้าเปรียบ ปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั้น มีน้อยมาก จึงทำให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีบทบาท และอิทธิพลต่อผู้อ่าน เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึง ประชาชน ต่างจากปัจจุบันที่สื่อส่วนกลางมาเร็วทางเทคโนโลยี มีการรับรูข่าวสารได้รวดเร็ว ทำให้สื่อท้องถิ่น ต้องมีการปรับตัวมากขึ้น

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า ทำให้มีคนต้องการเข้ามา ทำงานในค่านสื่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อคิดถ้าใครเข้ามา ทำงานในค่านนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนกันนาน กว่าจะมา ขึ้นในจุดนี้ได้ แต่ในปัจจุบันถ้าใครอยากเป็น บก.หนังสือพิมพ์ ก็ไปขออนุญาต และอีก 15 วัน ก็จะได้เป็น บก.หนังสือพิมพ์แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงนั้นคนไม่มี ความรู้ในเรื่องการทำหนังสือพิมพ์เลย ซึ่งในส่วนนี้มี ผลทำให้สภาพของหนังสือพิมพ์กลายเป็นของไหล กลายเป็นความตกต่ำในอาชีพ

ม.หาดใหญ่ ระดมคนทำข่าวท้องถิ่น “ทิศทางสื่อท้องถิ่นในอนาคต”



คนที่เข้ามาสู่วงการสื่อมวลชนนั้น ก็ต้องมี การปรับตัว การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะต้องเดินนำ หน้าที่สังคมอย่างหนึ่งก้าวเสมอ ดังนั้นการปรับตัว จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นของอาชีพสื่อมวลชน ถ้าไม่ปรับตัว ก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพเป็นอย่างแน่ ทั้งเจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น คุณไชยรงค์ กล่าวในที่สุด

คุณสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ ตนผันตัวเองมาทำหนังสือพิมพ์นั้น เดิมทีมีโรงพิมพ์ และต้องหางานเพื่อนำมาบอกรางพรม บวกกับเป็นคน ที่ชอบอ่านหนังสือ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้หนังสือ พิมพ์แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอื่น ซึ่ง ก็ต้องมีจุดยืนของหนังสือพิมพ์ ทั้งด้านของเนื้อหา

สาระ ซึ่งเป็นคำตอบที่มีอยู่ในตัวของหนังสือพิมพ์ ในฉบับนั้นๆ ได้ว่าจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ โดย ถ้ามีหาช่องว่างของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นที่ยังไม่มี มีใช้ เพียงแค่การข่าวเพียงอย่างเดียว แต่มันมีส่วน ประกอบอย่างอื่นที่ทำให้หนังสือพิมพ์ขายได้ เช่น รูปแบบของหนังสือพิมพ์ การจัดหนังสือพิมพ์ รูปแบบ ตัวอักษร โทนสีให้มีสีสันและน่าอ่านมากขึ้น

ในปัจจุบันสังคมได้ว่าสื่อท้องถิ่นได้มีการ ปรับตัวมากขึ้น รวมทั้งเนื้อหาของข่าวสารที่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เพราะทางสอพมทบงฉบับนั้นมีการวาง จำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ในทั้งภาคใต้ หรืออาจจะมึ คอลัมน์ที่น่าสนใจ เพราะกลุ่มผู้อ่านมีความหลากหลาย มากขึ้น เช่น คอลัมน์ดวง , เซ็กซ์ , ความสวยความ



งาม เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมีการพัฒนาไปยัง สื่อทางวิทยุ เว็บไซต์ บวกกับจุดยืนของหนังสือพิมพ์ ที่แน่นอนและชัดเจน ทำให้สื่อท้องถิ่นสามารถอยู่ได้ คุณสัมฤทธิ์ กล่าว

คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กล่าวเสริมว่า สื่อ จากส่วนกลางเข้ามามีบทบาทในท้องถิ่นมากขึ้น เพราะ คนไทยต้องการที่รับรู้ข้อมูลมากขึ้น เพื่อที่จะได้รับรู้ ข่าวสารจากทั่วประเทศ เมื่อสื่อส่วนกลางมีอิทธิพลต่อ ท้องถิ่นและคนไทยทั้งประเทศ ทำให้สื่อท้องถิ่นต้อง มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพยายามผลักดันตัวเอง ให้เป็นหนังสือแนวใหม่ แยกแนวจากหนังสือพิมพ์ ที่มีมาก่อนแล้ว และการทำข่าวของสื่อท้องถิ่น นั้นมีดี เจาะลึกในจังหวัด/ชุมชน ในขณะที่สื่อส่วนกลางไม่ ทำ ทำให้สื่อท้องถิ่นสามารถอยู่ได้ เพราะทำเรื่องใน ชุมชน และเป็นปากเป็นเสียงของชุมชน

นักข่าวในปัจจุบันนี้ใช้เพียงแค่ทำข่าวอย่าง เดียว นักข่าวจะต้องถ่ายรูปได้ ถ่ายวิดีโอได้ ซึ่งนักข่าว จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต คุณประดิษฐ์ กล่าวในที่สุด.